



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
27 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : workpointnews ,มติชนออนไลน์,สยามรัฐออนไลน์ ,เว็บไซต์โพสทูเดย์ ,นิวส์ทีวี ,เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร.ไลฟ์เฟซบุ๊ก ระบุข้อความว่า “หนูมาแล้วสู้กันฟัง” ซึ่งแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ระบุว่า นายกฯ กำชับอย่าปิดบังข้อเท็จจริงกับประชาชน ส่วนตัวได้รายงานสถานการณ์ตลอดเวลา มีการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่ท่าอากาศยาน จนกระทั่งพบผู้ป่วยชาวจีนเป็นคนแรก ขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานของสร. ที่สามารถควบคุมสถานการณ์โรคระบาดมาได้ตลอด ตั้งแต่โรคหวัดนก ซาร์ส เมอร์ส อีโบลา ใช้หัตถ์ใหญ่ 2009 นอกจากนี้ ยังประสานกับองค์การอนามัยโลก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ขณะนี้ไทยยังไม่มีความจำเป็นต้องปิดประเทศ ยืนยันว่าสามารถใช้วิธีคัดกรอง คัดแยกผู้ป่วยที่มีไข้ ออกมาได้ 100% ปัจจุบันพบ 8 คน และอยู่ในความดูแลของแพทย์ คือความสำเร็จของประสิทธิภาพของการทำงานระบบสาธารณสุข ซึ่งเป็นกรณีพบผู้ป่วยไวรัสดังกล่าว เป็นการติดเชื้อมาจากต่างประเทศ ขณะนี้สามารถจำกัดวงของการระบาดได้อยู่ แต่สิ่งที่ต้องตระหนัก คือการติดต่อจากคนสู่คนได้ จึงต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, คมชัดลึก, เดลินิวส์ ,แนวหน้า, ผจก.รายวัน ,สยามรัฐ,สำนักข่าวอิศรา ,เว็บไซต์ข่าวหุ้น,thaiquote, บ้านเมืองออนไลน์,thaipbs ,ผจก.ออนไลน์,เว็บไซต์ประชาชาติ,กรมประชาสัมพันธ์,ศูนย์ข่าวแพซิฟิก,thebangkokinsight ,thaigov,thestandard,nationtv ,mcot.js100 ,ช่องone ,innnews,newstv,tnnthailand</p> <p>-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ได้ติดตามสถานการณ์ #ไวรัสโคโรนา มาตลอด ได้กำชับสร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความพร้อม ปรับแผนรับมืออย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมาสร.ได้ออกมาตรการป้องกัน และ ปฏิบัติตั้งแต่ต้นปี ยกกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นระดับ 3 แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ระบาด และ ให้รพ.ทั่วประเทศเตรียมแผนรับมือตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. สร.ประชุมร่วมกับ ก.คมนาคม ก.การท่องเที่ยว และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเสนอนายกฯแต่งตั้งกก.ระดับชาติ บูรณาการการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกัน ระบุยังไม่มีการติดเชื้อในประเทศ ที่พบคือติดมาจากต่างประเทศ ทุกสนามบินที่มาจากจีนคัดกรองเข้มข้น ขณะนี้ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อจากต่างประเทศ 8 ราย เป็นชาวไทย 1 ราย ชาวจีน 7 ราย ทุกรายได้รับเชื้อไวรัสขณะอยู่ต่างประเทศ ในจำนวนนี้กลับบ้านแล้ว 5 ราย ส่วนอีก 3 ราย ซึ่งเป็นหญิงชาวจีน อยู่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนต้องเฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 84 ราย กลับบ้านแล้ว 45 ราย ส่วนใหญ่ติดเชื้อไวรัสใช้หัตถ์ใหญ่ตามฤดูกาล ให้กรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์ทุกวัน</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ติดเชื้อ 8 ราย กลับบ้านแล้ว 5 รายรักษาที่รพ.เอกชน และส่งต่อมารพ.ราชวิถี โดยรายที่ 6 เป็นหญิงอายุ 33ปี รักษาที่รพ.เอกชน และส่งต่อรพ.บำราศฯ ราย ที่ 7 เป็นหญิงอายุ 57 ปี และ รายที่ 8 เป็นหญิงอายุ 73 ปี รักษาที่รพ.ในอ.หัวหิน ติดตามผู้สัมผัสทุกคนไม่มีรายใดป่วย</p> <p>- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ หากมีการรับคนไทยกลับจากเมืองอู่ฮั่น เมื่อกลับมาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ก่อน อยู่ระหว่างพิจารณาการบริหารจัดการว่าจะดำเนินการเข้มข้นมากน้อยเพียงใด</p> <p>- เพจกรมควบคุมโรคปิดรับสมัครล่ามแล้ว</p> <p>- รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เตรียมแถลงผลวินิจฉัยโรค3ผู้ต้องสงสัยอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนาหลังกลับจากจีน เตือนประชาชนอย่าเชื่อข่าวลือ</p> <p>- รายงานข่าว ตรวจพบผู้ป่วยต้องสงสัย อีก 1 ราย เป็นนักศึกษาหญิงชาวจีน ที่จบการศึกษาจากม.เชียงใหม่ และเดินทางจากเมืองอู่ฮั่นเพื่อจะมาเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่</p> <p>- พบหนุ่มเพชรบูรณ์ป่วยหลังกลับจากจีน 9 วัน สงสัยอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา</p> <p>- ด้านควบคุมโรคหลายพื้นที่มีมาตรการคุมเข้ม ได้แก่ ด้านที่จ.เชียงใหม่ ด้านที่จ.มุกดาหาร (บริเวณขาเข้าด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 2)</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พบนักท่องเที่ยวหญิง ชาวจีน อายุ 54 ปี เดินทางไปเที่ยวเกาะเสม็ด และถูกนำส่งรพ.ระยอง หลังมีไข้ ขณะนี้แพทย์นำเข้ารับรักษาในห้องแยกเฉพาะ ฝ้าคู่อการ 27 ชม.</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ศรีสะเกษ รับตัวผู้ป่วยต้องสงสัย 1 ราย มีประวัติเดินทางกลับจากเมืองกุ้ยหลิน มาพบแพทย์ที่รพ.กันทรารมย์ จึงประสานส่งตัวมาที่รพ.ศรีสะเกษ นำเข้าห้องกักกันโรค รอดูอาการ 3-16 วัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ.กล่าวว่า ผู้ป่วยเป็นนักศึกษาเดินทางมาจากประเทศจีนและเริ่มป่วยหลังจากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงได้ 16 วันซึ่งพ้นจากระยะฟักตัว ขณะนี้อาการดีขึ้น ให้การรักษาตามอาการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน ,ไทยรัฐ ,เดลินิวส์,คมชัดลึก,ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว รมว.คมนาคม ระบุรัฐมุ่งเน้นดูแลคนในประเทศก่อน ส่วนการอพยพหากได้รับประสานจากต่างประเทศ จะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป ส่วนการบินไทยประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในวันนี้ (27ม.ค.) หากสรุปผลว่าสถานการณ์ที่จีนรุนแรง รัฐบาลจะมอบให้กองทัพนำเครื่องบิน 130 ไปปรับคนไทยที่เมืองอุฮั่นกลับ</p> <p>-รมว.ต่างประเทศ เผย ในวันที่ (27 ม.ค.) เตรียมประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (อาร์อาร์ซี) เตรียมแผนช่วยเหลือคนไทยในจีน</p> <p>-สถานทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ประกาศแนะนำชาวไทยในจีนเรื่องการปฏิบัติตัวและ การป้องกันตนเอง และให้ลงทะเบียน แจ้งข้อมูลการติดต่อกรณีสถานการณ์เร่งด่วนฉุกเฉิน</p> <p>-ก.ศึกษาธิการ แจงผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ขอให้เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ รวมทั้งประชาสัมพันธ์คำแนะนำการปฏิบัติตัวตามมาตรการสธ. ด้าน มทร.ธัญบุรี ส่งนศ.ไปฝึกงานที่เมืองกวางโจว 20 คน อยู่ระหว่างประสานให้เดินทางกลับแล้วจะต้องคัดกรองตรวจสุขภาพหลังเดินทางกลับ</p> <p>-ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.ก.การอุดมศึกษาฯ ประกาศมาตรการดูแลนศ.จีนในไทย 1. นศ.จีนที่เดินทางกลับจีนช่วงตรุษจีนและยังไม่กลับไทยขอให้พำนักในจีนต่ออีก 2 สัปดาห์ 2.นศ.จีนที่อยู่ในไทย และไม่ได้กลับจีนช่วงตรุษจีนขอให้หลีกเลี่ยงพบปะกับคนที่เดินทางกลับจากจีน 3. นศ.ที่มีไข้ ให้ไปพบแพทย์ 4. พิจารณาบทหนักกิจกรรมที่มีการชุมนุมของนศ.จำนวนมาก 5.ขอให้มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลนศ.และเฝ้าระวังตามหลักระบาดวิทยา 6. ขอความร่วมมือสธ.เพื่อคัดกรองโรคและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลมีนศ.จีนที่เข้ามาศึกษาในไทยประมาณ 5,000 คน</p> <p>-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า เรื่องผลกระทบรายได้จากการท่องเที่ยว อยู่ที่ว่าการเงินประกาศห้ามเดินทางนานแค่ไหน ถ้านาน 3 เดือน มีการเปรียบเทียบกับกรณีการระบาดโรคซาร์ส พบว่า เป็นเงินประมาณ 5 หมื่นล้านบาท</p> <p>-ห้างฯ หลายแห่งใน กทม. อาทิ สยามพารากอน ไอคอนสยาม สยามดิสคัฟเวอรี รถไฟฟ้าและสายการบิน เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดอย่างใกล้ชิด เช่น เพิ่มระบบการดูแลเครื่องปรับอากาศ เพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรค เพิ่มความถี่ทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ จัดเจลล้างมือบริการ</p> <p>-นายวิจิต ประกอบโกศล นายกสมฯไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เผยว่า ตอนนี้ไม่มีกรุ๊ปทัวร์จีนเดินทางมาไทยแล้ว แต่หวังนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางด้วยตัวเอง นักธุรกิจ นักศึกษา และ กลุ่มเดินทางมาเยี่ยมญาติ มีสัดส่วนร้อยละ 50 ของตลาดจีนเที่ยวไทยทั้งหมด และ ยังเดินทางไปต่างประเทศได้ไม่มีคนคอยดูแล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องคุมเข้มคนกลุ่มนี้ด้วย</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน , คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ณัฐวุฒิ เอี่ยมมนตรี ซึ่งเป็นนักศึกษาไทยในเมืองอุฮั่น โพสต์เฟซบุ๊ก เมืองอุฮั่นมีสภาพเหมือนเมืองร้าง คนไทยที่อยู่อุฮั่น มีประมาณ 50-60 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา พักอาศัยอยู่ในเขตมหาวิทยาลัย จึงมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง ผู้คนไม่พลุกพล่าน เพราะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยปิดเทอม ประชาชนที่จำเป็นต้องไปรพ.สามารถโทรศัพท์ไปที่สำนักงานเขตที่ตนเองอาศัย จะมีรถที่ทางรัฐจัดมารับส่ง ปัจจุบันยังไม่เกิดสภาวะขาดแคลน จึงบอกไม่ได้เหมือนกันว่า จะเป็นอย่างไรต่อไป</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ ,เดลินิวส์,คมชัดลึก,ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว เพจ “มนุษย์ธรรมศาสตร์” แชรข้อความผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Pasnicha Krutdamrongchai ระบุ ขอความช่วยเหลือเนื่องจากนศ.ส่วนใหญ่ไม่มีอาหารเพียงพอ ขณะที่เพื่อนต่างชาติแจ้งว่าสถานทูตของประเทศเค้าเตรียมรับกลับแล้ว ซึ่งต่อมา ก.ต่างประเทศ ระบุว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ได้ติดต่อและขอให้นักเรียนไทยคนอื่นช่วยเหลือแนะนำนศ.คนดังกล่าวแล้วว่าจะหาแหล่งอาหารได้จากที่ไหน รวมทั้งตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยทราบ ว่า ร้านค้าและร้านอาหารเปิดตามปกติสำหรับสถานทูตประเทศต่างๆที่มีการอ้างในโพสต์ ขณะนี้ทราบว่า ยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรเช่นกัน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน</p> <p>-เสนอข่าว สื่อออนไลน์มีการแชร์จากผู้ใช้ทวิตเตอร์ @moomeemha ระบุว่า ไทยใช้ปริศนา ไวรัสโคโรนา เจอเชื่อก่อนจีน เผยรหัส 2 วัน คนที่พบไม่ใช่หมอ พยาบาล หรือ เกสซ์ เป็นนักเทคนิคการแพทย์ ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤกษชาติ รองหน.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้งาน Twitter ชื่อ @mylittleponyjkм โพสต์ข้อมูลว่า ได้สอบถามสธ.ว่าของที่สั่งมาจากจีนนั้นมีโอกาสที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากจีนหรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสธ.จึงได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรคและได้คำตอบมาว่า ข้อมูล ณ ปัจจุบันยังไม่พบการปนเปื้อนเชื้อในสิ่งของ แต่ให้เฝ้าระวังในกลุ่มอาหาร</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว คุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธ์ ปธ.ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เสนอตั้งคกก.ระดับชาติในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเอง เพื่อระดมทุกกระทรวงที่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เกี่ยวข้องมาร่วมสู้ศึกโคโรนา รวมทั้งยังสามารถให้มีอำนาจพิเศษ เพื่อวางมาตรการการป้องกันโรคได้ทันทั่วทั้งที่ได้ถอดสูตรคุมโรคศาสตร์ พุดความจริงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน เน้นคัดกรองโรคเข้า-ออกประเทศ และเฝ้าระวังการระบาด</p> <p>สถานการณ์ในต่างประเทศ สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ ,ผจก.รายวัน ,เดลินิวส์ ,ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว -นายหมา เสี่ยวเหวย ผอ.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ยอมรับว่ายังมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา2019 เพียงจำกัด และเสริมว่า เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จะใช้เวลาฟักตัวระหว่าง 1-14 วัน แต่สามารถติดต่อผู้อื่นได้ในช่วงเวลาฟักตัว ซึ่งทำให้การแพร่กระจายรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งต่างจากเชื้อไวรัสโรคซาร์ส ขณะที่กรุงปักกิ่งสั่งงดเดินรถโดยสารระหว่างมณฑล ตรวจสอบจุดอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารทุกคนในสถานีรถไฟใต้ดิน 55 แห่ง รวมถึงสถานีรถไฟธรรมดา และ อากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ยกกระดับขั้นตอนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในสถานีรถไฟใต้ดิน และ รถโดยสารประจำทางทุกวัน โดยต้องฆ่าเชื้อโรคทุกวัน</p> <p>-นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิเคราะห์โรคติดเชื้อ เอ็มอาร์ซี ในอังกฤษ ประเมินความเสี่ยงอัตราการติดเชื้อผู้ป่วย 1 ราย จะแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้อีกเฉลี่ยราว 2-3 คน ทางการเงินต้องลดการแพร่กระจายเชื้อให้ได้ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ประเมินจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทั่วโลกอาจพุ่งถึงกว่า 11,000 ราย</p> <p>-สถาบันเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคของจีน เริ่มพัฒนาวัคซีน และ ยารักษาโรค</p> <p>-ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการกลางพรรคฯ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมเชื้อ และเตรียมประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการรักษา โดยจะส่งคณะทำงานพิเศษไปยังมณฑลหุเป่ย์เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานในพื้นที่</p> <p>-สหรัฐ-ญี่ปุ่น-ฝรั่งเศสเตรียมอพยพคนกลับประเทศ</p> <p>-องค์การอนามัยโลก ยังไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ</p> <p>-รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก ดังนี้ จีนพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา อย่างน้อย 2,744 คน เสียชีวิตแล้ว 80 คน ทั้งนี้ พบผู้ต้องสงสัยอีก 5,794 ราย และออกจากรพ.แล้ว 51ราย ส่วนผู้ติดเชื้อในประเทศต่างๆ ดังนี้ ฮองกง 5ราย ไต้หวัน 3 ราย สหรัฐฯ 3 ราย ไทย 8 ราย ญี่ปุ่น 4 ราย มาเก๊า 5 ราย แคนาดา 1 ราย ออสเตรเลีย 4 ราย มาเลเซีย 4 ราย ฝรั่งเศส 2 ราย</p>	
<p>บทความ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และการป้องกัน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ ,ข่าวสด, ข่าวหุ้น ,มติชน,ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-วิเคราะห์ข่าว การที่จีนประกาศปิดระบบการขนส่ง การเดินทาง จะส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และมีข้อกังวลว่ารัฐบาลจะบริหารจัดการนักท่องเที่ยวจีนนับแสนคนที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยหลังตรุษจีนอย่างไร</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์สถานีคิดเลขที่ 12</p> <p>-กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รัฐบาลต้องเร่งสร้างความมั่นใจว่าไทยมีระบบที่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้ และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอว่า รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เชื่อว่าไทยมีความพร้อมต่อการรับมือกับโรคระบาดเป็นอย่างดี ส่วนของมาตรการตั้งรับในพื้นที่ สถานพยาบาลควรให้ความรู้ คำแนะนำ รวมถึงเฝ้าระวังกลุ่มคนที่มีประวัติการเดินทางหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้เดินทาง ในระดับจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีเที่ยวบินจากเมืองต้นทางการแพร่ระบาดต้องเตรียมความพร้อมด้านมาตรการและสถานพยาบาลรองรับ จัดทำแผนและระบบขนส่ง</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-กล่าวว่า ประเด็นปัญหาหน้าจะมาจากขาดการประชาสัมพันธ์ในระดับเข้มข้นและออกสื่อน้อย ทำให้คนที่ไม่ชอบรัฐบาลนำไปเป็นประเด็นโจมตีรัฐบาล</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ กล่าวถึงกรณีรัฐบาลจีนมีคำสั่งปิดเมืองอู่ฮั่น นักระบาดวิทยายืนยันว่าไม่ได้ช่วยป้องกันประเทศไทยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ยิ่งกลับทำให้เกิดอคติด้านลบ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์คนหน้า 5</p> <p>-เสนอว่า สธ.อย่าระวังแต่ไวรัสอู่ฮั่น แต่ต้องเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ด้วย เพราะมีการระบาดในหลายพื้นที่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ แพทย์-พยาบาล ในรพ.ใหญ่แถบปริมณฑลป่วยจำนวนมาก</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวเตือนให้รับมือไวรัสโคโรนาอย่างมีสติ</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า

-กล่าวว่า ปัญหาเรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กำลังทำให้คนไทยที่รู้ไม่จริงเกิดความวิตกอย่างหนักและพยายามให้ข่าวผ่าน social media ตลอดเวลา แต่ต้องชม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รว.สธ. ที่พยายามรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้อย่างจริงจัง ส่วนเรื่องที่มีคนไม่พอใจกรณีโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้การตรวจวัดไข้ที่ gate หลังจีนส่งยกเลิกไฟล์ท่ามาไทย คนใกล้ชิดระบุว่านายอนุทินไม่โกรธ

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์กวนน้ำให้ใส

-กล่าวถึงข่าวปลอมที่เกิดขึ้น และการชี้แจงจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และกรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนอย่าเชื่ออย่าแชร์สงสัยให้สอบถามกรมควบคุมโรค สายด่วน 1422

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์กระຈກໄຮ

-เสนอว่า ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยวิเคราะห์ผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาต่อตลาดนักท่องเที่ยวเงินในไทย ปี 2563 หากการระบาดไม่เกิน 1 เดือน น่าจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในระยะสั้น แต่หากการระบาดขยายเวลาเป็น 1-3 เดือน จะเริ่มส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวเงินลดลง 0.5-2.0%.

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า FAKE NEWS เป็นภัยคุกคามสังคมไทย สามารถสร้างความตื่นตระหนกและทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ตลอดเวลา จึงต้องตั้งวอร์รูมเพื่อต่อสู้กับไวรัสโคโรนา มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผย ถูกต้องและทันสมัยสถานการณ์

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์เปลวสีเงิน คนปลายซอย

-กล่าวว่า สธ.ตั้งรับสถานการณ์ได้สมความเป็นมืออาชีพ แต่จะดีกว่านี้ ถ้าปรับเป็นเชิงรุก การตั้งวอร์รูมเป็นศูนย์บัญชาการในภาวะภัยพิบัติไม่ควรจำกัดอยู่เฉพาะในไทย แต่ควรประสาน 10 ประเทศอาเซียน หรืออย่างน้อยประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย เซีย-สิงคโปร์-เวียดนาม-พม่า-ลาว-เขมร เชื่อมโยงข่าวสารและความร่วมมือ เพื่อลดข่าวสารที่ทำให้คนสับสนและตื่นกลัว และช่วยเผยแพร่มาตรการและข่าวสารของไทย ให้เห็นว่ารัฐบาลเอาใจใส่และคัดกรองจริงจัง สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันให้คนมาเที่ยวไทยมากยิ่งขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ก้าแฟด้า

-ศ. ดร.ปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ Suthichai Live ของนายสุทธิชัย หยุ่น เกี่ยวกับการแก้ปัญหาไวรัสโคโรนา ว่า ถ้าเป็นนายกฯ สิ่งที่จะดำเนินการ คือ 1.ตั้ง War room ที่มีตัวแทนจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร War room มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งงานข้ามกระทรวงได้ 2.สั่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ข้อมูลจำนวนชาวจีนที่เข้ามาในประเทศไทย 3.ขอความร่วมมือจากสมาคมโรงแรม สมาคมท่องเที่ยว ฝ่ายระวางนักท่องเที่ยวที่แสดงอาการป่วย 4.ต้องมีข้อมูลผู้ที่เดินทางมาทำงานและมาเรียนหนังสืออยู่ที่ใด 5.ให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ สํารวจกลุ่มทัวร์ในโรงแรม/สถานที่ท่องเที่ยวว่ามีรายงานผู้เจ็บป่วยหรือไม่ 6.ประสานงานกับกระทรวงต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์บันทึทหน้า 4

-กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รว.สธ. จะเสนอ ครม.ตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อแก้ปัญหาไวรัสโคโรนาเป็นการเฉพาะ ว่า เป็นการรับมือที่ถูกทิศทาง แม้จะช้าไปนิด

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน คอลัมน์มันเป็นเช่นนั้นเอง

-กล่าวถึงจากการที่รัฐบาลจีนรีบแจ้งข้อมูลต่อ WHO และประกาศเตือนภัยถึงโรคระบาดดังกล่าว เมื่อ 7 ม.ค. 2563 รวมถึงออกมาตรการปิดเมืองเพื่อควบคุมไม่ให้โรคแพร่กระจายออกนอกประเทศ สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลจีนยุคใหม่พร้อมที่จะเปิดกว้างและผิตชอบต่อความเป็นไปในโลก

สื่อที่นำเสนอ : -กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์แสงเทียนกลางพายุ

-เสนอภาพจากเฟซบุ๊กส่วนตัวของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กรณียกเลิกการตั้งเครื่องตรวจวัดไข้ที่ Gate ของไฟล์ทจากอุฮั่นระบุว่า เรื่องนี้เป็นความเป็ความตายของประชาชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้ จึงขอให้ระมัดระวังและรอบคอบเพิ่มขึ้น อย่าให้วิกฤตการณ์ของไวรัสที่แพร่ระบาดครั้งนี้ สะท้อนถึงคณะรัฐมนตรีที่วิกฤติจากการไร้ภาวะผู้นำ

ฝุ่นPM2.5

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์

-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย กล่าวว่า ตามที่มติ ครม. กำหนดให้การแก้ปัญหา มลภาวะด้านฝุ่น PM2.5 เป็นวาระแห่งชาติ ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาพิษด้านฝุ่นละออง จากการประเมินแผนปฏิบัติการที่ผ่านมา สรุปได้ว่ามาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษแบบปกติ ยังไม่สามารถควบคุมปริมาณค่าฝุ่นละอองที่จะไม่ให้กระทบประชาชนได้ ดังนั้น ระยะต่อจากนี้ได้สั่งการเน้นย้ำ ผวจ.ทั่วประเทศ และผู้ว่าฯ กทม. ให้ติดตามกวดขัน และเตรียมแผนใช้มาตรการอย่างเข้มข้นในการแก้ปัญหาที่แหล่งกำเนิดในแต่ละพื้นที่ อาทิ ตรวจสอบพื้นที่โรงงาน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อุตสาหกรรม เข้มงวดตรวจตรา ดำเนินคดีกับการเผาในที่โล่งแจ้ง การกำหนด ระบุประเภท และช่วงเวลา ที่ห้ามรถบรรทุกเข้าในพื้นที่อย่างเด็ดขาด ขอให้ประชาชนเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการสัญจร และการใช้ชีวิตประจำวัน</p> <p>- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชาชน แลกข่าว เปิดศูนย์ประสานงานแก้ปัญหาฝุ่นละออง เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วน และเป็นศูนย์กลางจัดการแก้ปัญหา นอกจากนี้ สัปดาห์หน้าจะประสานเรื่องการลดราคาค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล เพื่อลดปัญหาควันดำ</p> <p>- ศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาหมอกพิษทางอากาศใน กทม. รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ประจำวัน ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เวลา 12.00 น. ตรวจวัดได้ 10-30 มคก./ลบ.ม. ค่าเฉลี่ย 17 มคก./ลบ.ม. ค่า PM2.5 มีแนวโน้มลดลงและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด ส่วนคุณภาพอากาศดีมาก-ดี ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้ง และการท่องเที่ยวได้ตามปกติ</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เปิดเผยว่า จากข้อมูลของ รพ.สงฆ์ พบว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในปัจจุบัน มีพระภิกษุได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ มีอาการอาพาธเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ อาการหอบกำเริบในโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด หลอดลมอักเสบติดเชื้อ และภาวะปอดอักเสบ ส่งผลให้ต้องนอน รพ. มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเท่าตัว จากเดิมเฉลี่ย 5 รายต่อเดือน (เม.ย.-ก.ย. 62) มาเป็น 11 รายต่อเดือน (ต.ค.-ธ.ค. 62) โดยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สาเหตุส่วนใหญ่ของการหอบกำเริบในโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและหอบหืด เนื่องจากการสูดควัน และฝุ่น PM 2.5 ในช่วงบิมณฑตามท้องถนน ชุมชน ตลาด โรงงานต่าง ๆ ทุกวัน รวมถึงการนึ่งยานพาหนะที่เปิดโล่ง การประกอบกิจกรรม และงานต่าง ๆ ภายในวัด เช่น การจุดธูป การกวาดขยะ การเผาขยะมูลฝอย การเผาศพ การก่อสร้างในวัด โดยไม่ได้ใส่เครื่องป้องกัน จึงถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจยังไม่ได้มีการตรวจคัดและดูแลให้ความสำคัญ จึงขอแนะนำให้พระสงฆ์ที่บิมณฑตามวัด รวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ตักบาตรตอนเช้าสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่น PM2.5 และขอเชิญชวนประชาชนทำบุญ ด้วยการถวายหน้ากากอนามัยแด่พระสงฆ์</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ร่วมจัด "กิจกรรม Kick off มาตรการลดฝุ่น PM 2.5" นำรถบรรทุกน้ำจำนวน 2 คัน และชุดยานยนต์ดับเพลิงด้วยระบบควบคุมระยะไกล 3 คัน ทำการฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจสาเหตุการเกิดฝุ่น PM 2.5 ให้กับประชาชน พร้อมดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้ 1.สุ่มตรวจโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 แห่ง พบ 1 แห่ง มีปัญหาจึงต้องเฝ้าระวังให้ปรับปรุง 2.จัดการผู้ที่จุดไฟเผาแปลงเกษตร เผาป่าริมทาง ตั้งรางวัลนำจับ 5 พันบาท 3. ตั้งด่านตรวจจับรถควันดำ สามารถเปรียบเทียบปรับ 101 คัน และระงับการใช้รถยนต์ชั่วคราวจนกว่าจะซ่อมบำรุงผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 4.ฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้างทั้งโครงการของรัฐและเอกชน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง อปท. แขวงทางหลวง ต้องดูแล ควบคุมอย่างเข้มงวด และ 5.ขอความร่วมมืองดจุดธูปเทียน รวมทั้งประสานงาน อปท. ติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำหมอกบริเวณลานย่า</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอบทความ ปัญหาฝุ่น PM2.5 เกิดจากท่อไอเสียยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินที่มีปริมาณรถเป็นจำนวนมากกว่า 40 ล้าน คันจากโรงงานอุตสาหกรรม ควันจากการเผาป่า เผาไร่ เผาขยะเผาหญ้าแห้งทั้งในประเทศและควันที่ปล่อยออกมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจาก เมียนมา, ลาว, กัมพูชา และอินโดนีเซีย ที่มีการเพาะปลูกขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากนับล้านไร่ ช่วงหมดฤดูฝนจึงเกิดการเผาไร่และนาควันไฟได้ถูกลมหอบฝุ่นพิษเข้ามา</p> <p>ผลการสำรวจของกรุงเทพโพลล์และสวนดุสิตโพล ในระหว่างวันที่ 21-25 ม.ค. 63 ระบุว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ได้ติดตามข่าวฝุ่นพิษ PM2.5 ทุกวัน และประชาชนรู้สาเหตุของการเกิดฝุ่น PM2.5 ดังกล่าว สถานการณ์ฝุ่นพีเอ็ม 2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชนร้อยละ 94.45 การแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 ให้ได้ผลในอนาคตที่จะสำเร็จมากที่สุด คือ การหันมาใช้ยานยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาด</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เศรษฐกิจรอบทิศ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ธนิศ ไสรัตน์ รองประธานสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย กล่าวว่า มาตรการแก้ปัญหาของรัฐบาลควรศึกษาต้นตอของปัญหาให้ชัดเจน โดยนำประเทศและจังหวัดซึ่งไม่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดฝุ่นควันแต่ทำไมยังมีค่า PM 2.5 สูงกว่ามาตรฐาน ปัญหาหลัก คือ การเผาผลาญชีวมวลเพื่อการเกษตรกรรมจะแก้ได้อย่างไร เพราะเกษตรกรยังต้องใช้วิธีการเผาพื้นที่เพื่อเตรียมดิน กำจัดวัชพืช ไขของแมลงที่เป็นศัตรูพืช รวมถึงปุ๋ยที่ได้จากการเผา ขณะเดียวกันฝุ่นเหล่านี้ส่วนหนึ่งลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้านหากประเทศเมียนมาขายเป็นสปป.ลาวแถบยังมีกัมพูชาเข้ามาผสมโรงซึ่งล้วนเป็นประเทศเกษตรยุคดั้งเดิม มาตรการที่ออกมาใหม่เพื่อสู้กับฝุ่นพิษคงต้องเดินหน้าแต่ปัญหายังคงอยู่ต่อไป</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์เล่นกับไฟ</p> <p>-กล่าวว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยอมรับและประเมินการระบาดไวรัสโคโรนาเป็นภาวะวิกฤติ และพยายามจำกัดการระบาดทั้ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ในจีนและนอกแผ่นดินจีน เทียบกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในไทยซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก แต่แก้ปัญหาแค่ปลายเหตุด้วยมาตรการหน้ากาก คนไทยจึงจำเป็นต้องตื่นตูมเพื่อกระตุ้นรัฐบาลให้รับรู้ปัญหา</p>	
<p>ไขมันทรานส์ในอาหาร สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ดำเนินการศึกษาปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ผลตรวจอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร 4 กลุ่มที่อาจมีการใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนหรือไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ไขมันและผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่ ขนมปังขาว ขนมปังโฮลวีท และขนมขบเคี้ยว พบในปริมาณต่ำกว่าเกณฑ์ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกำหนดไว้ ทั้งนี้ จะดำเนินการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค</p>	
<p>ไข้หวัดใหญ่ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์mcot</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของ คร. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1-20 ม.ค.2563 มีรายงานผู้ป่วย 16,348 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยปีนี้พบเหตุการณ์ผู้ป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่วันที่ 1-17 ม.ค.2563 ใน 6 จังหวัด ทั้งนี้ จากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงฤดูหนาว บางพื้นที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น ร่างกายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย ขอแนะนำประชาชนป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้อื่นหรือผู้ที่มีอาการป่วย รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ส่วนประชาชนในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี หญิงมีครรภ์มากกว่า 7 เดือน ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม หากมีอาการป่วยให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว</p>	
<p>น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอ้างรักษาโรค สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว พระปลัดธนิศย์ จันทิโก เจ้าอาวาสวัดบางปลาหมอ อ.เมืองสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วัดได้จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มีผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ และประชาชนกว่า 2,000 คน มาเข้าคิวลงทะเบียนรอรับแจกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ซึ่งมีด้วยารักษาโรคได้หลายโรคและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสามารถต้านโรคมะเร็งและโรคอื่น ๆ ได้ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ จะแจกน้ำมันอีกครั้ง โดยผู้ป่วยจะต้องมาลงทะเบียนกรอกประวัติเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ซึ่งมีผู้ป่วยที่มารับแจกน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมากขึ้นเนื่องจากรับประทานแล้วรู้สึกว่าการดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอาการนอนไม่หลับ มะเร็ง พาร์กินสัน โรคไต</p>	
<p>รางวัลวิจัย-ทำนายนายการเกิดโรค สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.ศศลักษณ์ ทองขาว อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า เข้าร่วมประชุมวิชาการในงาน The 2nd Joint International Conference on Emerging Computing Technology and Sports 2019 ที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย นำเสนอผลงาน หัวข้อเรื่อง การทำนายนายการเกิดโรคประจำตัวของผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคเครื่องจักรเรียนรู้ ได้รับรางวัล Best Paper Award โดยงานวิจัยนี้สามารถทำนายการเกิดโรคประจำตัวของ ผู้สูงอายุก่อนล่วงหน้าได้ ด้วยคำถามที่สำคัญเพียงไม่กี่คำถาม เช่น ผู้สูงอายุมีการศึกษาระดับใด สุขบุหรืที่มีจนต่อวัน ออกกำลังกายบ้างหรือไม่ ซึ่งคำถามเหล่านี้เป็น คำถามหลัก ๆ ที่จะทำให้อุปกรณ์ทำนายระบุได้ว่าผู้สูงอายุน่าจะมีโรคประจำตัวและควรไปตรวจให้ละเอียดที่รพ.</p>	
<p>ยกระดับการผ่าตัดทางกล้อง สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สอาด ตีร์พงศ์กรุณา นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม ประธานศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านผ่าตัดทางกล้อง รพ.ราชวิถี ร่วมลงนามบันทึกความตกลงระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านผ่าตัดทางกล้อง และ Seim Reap Provincial Department ในด้านวิชาการแพทย์ การวิจัยและการฝึกอบรมด้านการผ่าตัดทางกล้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับความร่วมมือทางด้านวิชาการแพทย์ในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียน+3 โดยมี นายพิชิต บุญสุด อัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงในครั้งนี้ ที่ Seim Reap Provincial Hospital ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ คณะแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผ่าตัดทางกล้องรพ.ราชวิถีได้ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในโครงการ Laparoscopic-Endoscopic Surgery for ASEAN People เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพในด้านการแพทย์ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้านก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนของตนเองต่อไป</p>	
<p>สิทธิจีเอสพีสินค้าไทย สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า วันที่ 30 ม.ค.นี้ สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ยูเอสทีอาร์อยู่ระหว่างพิจารณาตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) สินค้าไทย หลังจากสมาพันธ์ผู้ผลิตสุกรแห่งชาติสหรัฐได้ยื่นเรื่องให้ยูเอสทีอาร์ตัดสิทธิไทยมาตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยอ้างไทยไม่เปิดตลาดนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ โดยเฉพาะหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดง แรคโคพามีน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เช่น ก.เกษตรฯ ก.พาณิชย์ ฯลฯ จะเดินทางไปร่วมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวด้วย หากถูกตัดสิทธิจริง สินค้ากว่า 700 รายการที่ยังได้รับสิทธิในปัจจุบัน จะถูกตัดสิทธิทั้งหมด ซึ่งในจำนวนนี้ ไม่รวม 573 รายการที่จะถูกตัดสิทธิ เดือน เม.ย.</p>	

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

